

สพป.กระบี่

เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 2 ระดับเขตตรวจราชการที่ 7

นำเสนอเมื่อ : 2 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมนพรัตน์ธารา โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ ส�파 รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 2 ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย 8 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และตรัง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ จาก 23 โรงเรียน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 ดำเนินการผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม ให้ความรู้และกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ในเขตตรวจราชการที่ 7 จึงมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 2 ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 โดยจัดในรูปแบบนิทรรศการและนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ และเสริมสร้างให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายคุณธรรม นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกไปสู่ระดับประเทศจำนวน 3 โรงเรียน และกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม



นายบำรุง ฤทธิรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมด้านคุณธรรม เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ว่า **“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”**
และพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้กำหนดเป้าหมาย ปี 2561
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจะต้องพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมครบ 100 %
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำสาระความรู้และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปถ่ายทอดขยายผลให้กับผู้
บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน
ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2
มีจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมพรัตนธารา โรงแรมมารีไทม์
ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน จาก 23 โรงเรียน
โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2560 มีจังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพ